

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023
của Hội đồng nhân dân huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa VI,
Kỳ họp thứ 8, Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của UBTVQH về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Thực hiện Thông báo số 17/TB-HĐND, ngày 09/5/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Giám sát tại kỳ họp

1.1. Giám sát kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị

- Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 05 kỳ họp (*trong đó 02 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề¹*), đã xem xét, thảo luận 116 nội dung² của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện; các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân huyện; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự và Đoàn Hội thẩm nhân dân theo quy định.

- Công tác thẩm tra đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết được các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra đầy đủ theo quy định. Qua đó, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện cung cấp thông tin để Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thảo luận, quyết định. Sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành 41 Nghị quyết³ đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật; triển khai kịp thời các quy định của các cơ quan nhà nước cấp trên.

¹ Kỳ họp chuyên đề tháng 3, tháng 5, tháng 9.

² Trong đó: Có 73 Báo cáo; 41 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết; 02 Thông báo

³ Kỳ họp thứ 6: 06 nghị quyết; kỳ họp thứ 7: 12 nghị quyết; các kỳ họp chuyên đề: 23 nghị quyết

Nhìn chung, hoạt động giám sát tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân được đảm bảo đúng quy định; trước kỳ họp các nội dung được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước để đại biểu nghiên cứu, thảo luận, xem xét, đánh giá; phân công các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân đã đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

1.2. Xem xét chất vấn và trả lời chất vấn

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp luôn được đổi mới, tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện có 09 vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã chất vấn 07 nhóm vấn đề, các vị đại biểu thực hiện chất vấn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các Trưởng phòng: Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kinh tế - Hạ tầng về công tác giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn huyện; thu hồi kinh phí đã cấp theo Nghị cấp theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP; công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng; quản lý hệ thống kênh mương; công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chợ Trung tâm huyện; công tác trồng rừng; giải quyết đơn kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện có 10 vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã chất vấn 08 nhóm vấn đề, các vị đại biểu thực hiện chất vấn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các Trưởng phòng: Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế - Hạ tầng; Văn hóa - Thông tin; Tài chính - Kế hoạch; Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện về giải quyết đơn kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận đất đối với các hộ dân thuộc dự án di dân tái định cư, giải pháp xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt đô thị văn minh vào năm 2024, xây dựng thương hiệu cà phê Đăk Hà, xử lý tài sản công sau sáp nhập, giải pháp phát triển Cổng thông tin điện tử từ huyện xuống cơ sở, công tác trồng rừng, hỗ trợ giống trồng cây mắc ca, cây ăn quả... Đây là những vấn đề cử tri quan tâm, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn, tập trung chỉ đạo. Nội dung trả lời chất vấn của lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các Trưởng phòng thể hiện tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, các nội dung trả lời đi thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Nội dung trả lời chất vấn của lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các Thủ Trưởng các cơ quan đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, các nội dung trả lời đi thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm và biện pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thời gian tới.

1.3. Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI⁽⁴⁾ và Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026⁽⁵⁾. Trên cơ sở báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện đã cơ bản thống nhất với báo cáo giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân huyện và biểu quyết, nhất trí 100% (đại biểu có mặt) không ban hành Nghị quyết đối với nội dung này.

Trước và sau kỳ họp thường kỳ, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã báo cáo việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân huyện và được đa số cử tri đồng tình với việc trả lời, giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng đã sát, đúng với nội dung cử tri kiến nghị, bảo đảm quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng, nguồn lực của huyện, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đa số cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Giám sát chuyên đề

Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát 02 chuyên đề⁶. Hội đồng nhân dân huyện đã giao Phó chủ tịch làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát theo phạm vi, đối tượng, nội dung đã xác định... kết quả giám sát được báo cáo tại kỳ họp chuyên đề tháng 5 và kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện. Thành viên của Đoàn giám sát đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, quá trình làm việc đã nắm bắt được các ưu điểm, kết quả nổi bật cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương. Kết thúc giám sát đã kịp thời ban hành Nghị quyết giám sát⁷, trong đó có nhiều kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời có những giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các địa phương thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao. Các nghị quyết giám sát của Hội đồng nhân dân huyện đã giao cho các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để báo cáo Hội đồng nhân dân huyện đúng quy định tại Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế: Một số Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện không đề nghị nội dung chất vấn tại kỳ họp. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia ý kiến các vấn đề đối với các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện và của các cơ quan tư pháp còn ít; trong thảo luận chưa có nhiều ý kiến đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp

⁴ Ủy ban nhân dân huyện đã trả lời, thông tin đến cử tri 29/29 kiến nghị, đạt 100%; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị xem xét, giải quyết xong 26 kiến nghị đạt 89,66%, 03 kiến nghị đang giải quyết, chiếm 10,34%

⁵ Ủy ban nhân dân huyện đã giải thích, thông tin đến cử tri 34/34 kiến nghị; xem xét giải quyết, trả lời 55/55 kiến nghị, trong đó 25 kiến nghị đã được giải quyết xong (đạt 45,45%), 30 kiến nghị đang giải quyết (chiếm 54,55%).

⁶ (1) Kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 11/01/2023 về giám sát việc quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện; (2) Kế hoạch số 24/KH-ĐGS ngày 04/8/2023 về giám sát công tác tuyên dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển, bồi dưỡng, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý.

⁷ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 của HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2023; (2) Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2023

để khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các Nghị quyết, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

2. Nguyên nhân: Hầu hết đại biểu Hội đồng nhân dân huyện hoạt động không chuyên trách chưa dành thời gian làm việc thỏa đáng cho thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định; việc thu thập và xử lý thông tin liên quan còn hạn chế.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Thực hiện tốt công tác giám sát tại kỳ họp thường lệ. Tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nâng cao chất lượng các vấn đề chất vấn.

2. Việc giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân phải đảm bảo và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, được sự đồng tình của cử tri. Sau giám sát phải theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

3. Nâng cao trách nhiệm của Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện. Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện lời hứa của các cơ quan đơn vị trong việc giải quyết, tham mưu giải quyết những nội dung chất vấn tại các kỳ họp cũng như việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân theo dõi chặt chẽ việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Lập